

xã, thị trấn, năm vững đề có cơ sở tiến hành việc kiểm tra xét lại việc cấp phiếu sổ cho đúng.

— Đề phát huy kịp thời tác dụng cho đợt kiểm tra này, ở mỗi đơn vị, phải có kết luận, quy trách nhiệm rõ ràng và sửa chữa ngay các sai sót sau khi tiến hành kiểm tra xong. Đối với những vấn đề đã có chế độ rõ ràng, cần tiến hành sửa lại những chỗ sai sót cho đúng theo sự hướng dẫn của cơ quan lương thực, thanh tra và sự quyết định của Ủy ban hành chính khu phố, huyện, thị xã.

Đối với những nơi cấp sai nhân số, sai tiêu chuẩn hoặc đề tồn kho lương thực không hợp lý thì cần điều chỉnh lại sổ cấp lương thực và giải quyết số lương thực tồn kho đó. Đối với những người chưa được đăng ký hộ khẩu chính thức ở các thành phố, thị xã, hoặc người mới được đăng ký, nhưng xét việc đăng ký không đúng chính sách, hoặc đối với một số người xét ra không đúng đối tượng được cấp phát thì Ủy ban hành chính khu phố, thị xã và huyện có thể quyết định thu hồi sổ cấp lương thực sau khi đã bàn bạc với các cơ quan có liên quan như lương thực, lao động, công an và chi tạm thời cung cấp đủ số lương thực trong thời gian chờ đợi chuyển họ về lại nông thôn.

Ngoài ra, có những trường hợp mắc mưu nhưng chưa có chế độ và quy định rõ ràng thì cần phải thỉnh thị Ủy ban hành chính khu, thành phố, tỉnh; và nếu cần phải xin ý kiến trung ương, không được tùy tiện giải quyết.

— Cần đề cao việc khen thưởng và kỷ luật trong đợt tổng kiểm tra cũng như sau này. Cần biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích trong việc chấp hành chính sách, chế độ cung cấp lương thực. Đối với những đơn vị và cá nhân có khuyết điểm, các Ủy ban hành chính khu, thành phố, tỉnh cần phê phán hoặc thi hành kỷ luật thích đáng tùy trường hợp nặng nhẹ.

5. **Chế độ báo cáo:** Đề chỉ đạo đợt tổng kiểm tra này được chặt chẽ, các ngành có trách nhiệm và các Ủy ban hành chính các cấp phải giữ vững chế độ báo cáo và thỉnh thị đối với trung ương.

Trong quá trình tiến hành và lúc tổng kết, các Bộ Công an, Quốc phòng và Ủy ban hành chính các khu, thành phố, tỉnh phải báo cáo kết quả cho Thủ tướng Chính phủ, đồng thời sao gửi cho Ủy ban Thanh tra và Tổng cục Lương thực đề tổng hợp tình hình, tổng kết công tác, báo cáo lên Hội đồng Chính phủ.

Mong các ngành có trách nhiệm ở trung ương và các Ủy ban hành chính khu, thành phố,

tiến nhận thức đúng tính chất quan trọng của đợt tổng kiểm tra này để nghiên cứu kỹ chi tiết và thi hành khôn trương.

Hà-nội, ngày 30 tháng 7 năm 1963.

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phò Thủ tướng

NGUYỄN DUY TRINH

THÔNG TƯ số 73-TTg về việc phân vùng kinh tế.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi :

Ông Chủ tịch Ủy ban hành chính các tỉnh, khu và thành phố trực thuộc trung ương.

Theo tinh thần nghị quyết của Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng, các hội nghị lần thứ V, thứ VII và thứ VIII của Ban chấp hành trung ương Đảng đã quyết định nghiên cứu việc phân bố sản xuất nông nghiệp và công nghiệp. Những nghị quyết này đều nhằm mục đích làm cho các ngành kinh tế được phát triển nhanh chóng và nhịp nhàng cân đối.

Phân vùng kinh tế là một yêu cầu bức thiết trong việc lãnh đạo và quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa, nhằm xây dựng các vùng kinh tế chuyên môn hóa. Phân vùng kinh tế là cơ sở đề tiến hành công tác kế hoạch hóa và quản lý kinh tế theo lãnh thổ, nhằm sử dụng một cách hợp lý đất đai và các tài nguyên của nước ta, đạt tới hiệu quả lớn nhất trong việc phát triển sản xuất.

Hiện nay vì chúng ta chưa tiến hành công tác phân vùng kinh tế, cho nên việc phân bố sản xuất trong nước còn có nhiều thiếu sót, ảnh hưởng không ít đến nhịp độ phát triển của công nghiệp, nông nghiệp và mức tăng của năng suất lao động.

Do tầm quan trọng của công tác phân vùng kinh tế, Thủ tướng Chính phủ thấy cần phải tổ chức việc nghiên cứu và tiến hành phân vùng một cách có nề nếp và đã cho tổ chức bộ phận thường trực chuyên công tác phân vùng kinh tế ở Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

Hiện nay, các tỉnh, thành đang hoàn chỉnh kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và đang xây

dựng phương hướng phát triển lâu dài cho địa phương mình. Các hợp tác xã nông nghiệp thì đang tiến hành cải tiến quản lý hợp tác xã trong đó công tác quan trọng đầu tiên là xây dựng phương hướng phát triển sản xuất. Nhưng việc này phải tiến hành kết hợp với công tác phân vùng kinh tế thì mới đạt kết quả tốt. Về tổ chức phụ trách công tác phân vùng ở các địa phương thì nhiều nơi có sắp xếp, nhưng nói chung nhiều Ủy ban hành chính tỉnh, thành chưa thấy đúng tầm quan trọng của vấn đề, chưa có kế hoạch chi đạo và chưa tăng cường cho bộ phận phân vùng kinh tế có khả năng đề tiến hành công tác.

Thủ tướng Chính phủ nhắc nhở các Ủy ban hành chính các tỉnh, thành phải có kế hoạch chi đạo công tác này và phải chú ý mấy việc sau đây :

1. Cần tăng cường chi đạo Ủy ban Kế hoạch địa phương và Thủ trưởng các ngành nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, lâm nghiệp, thủy lợi và các ngành khoa học kỹ thuật ở địa phương đề đẩy mạnh công tác phân vùng kinh tế.

2. Cần tập hợp lực lượng của các ngành chuyên môn trong một thời gian nhất định để làm công tác này. Các Ủy ban hành chính tỉnh, thành chú ý tăng cường cho bộ phận phân vùng kinh tế ở Ủy ban Kế hoạch tỉnh, thành một số cán bộ cần thiết và giải quyết cho bộ phận này kinh phí và phương tiện cần thiết để tiến hành công tác.

Các Ủy ban hành chính tỉnh, thành, khu phải hết sức chú ý đến vấn đề vùng nông nghiệp và đôn đốc các bộ phận có trách nhiệm xúc tiến đề đến cuối năm nay làm xong việc sơ bộ phân vùng trồng các cây công nghiệp chủ yếu.

Các Ủy ban hành chính các tỉnh, thành, khu thi hành nghiêm chỉnh thông tư này.

Hà-nội, ngày 31 tháng 7 năm 1963.

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng

NGUYỄN DUY TRINH

CÁC BỘ

LIÊN BỘ

GIÁO DỤC — NỘI VỤ

THÔNG TƯ liên Bộ số 45-TT-LB hướng dẫn cải tiến tổ chức cơ quan Giáo dục địa phương.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Kính gửi :

Ủy ban hành chính khu, tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.

Thi hành chủ trương cải tiến tổ chức tinh giản bộ máy, giảm nhẹ biên chế các cơ quan Nhà nước của Đảng và Chính phủ; căn cứ tinh thần Hội nghị Tổ chức toàn ngành Giáo dục vào tháng 5 năm 1963 vừa qua, liên Bộ hướng dẫn thêm một số điểm cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn và phương hướng tổ chức bộ máy của cơ quan Giáo dục địa phương, nhằm giúp Ủy ban hành chính khu, tỉnh, thành phố chi đạo tốt công tác này.

A. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CƠ QUAN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG

1. Tổ chức Giáo dục cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương (trừ các tỉnh thuộc khu tự trị).

a) Vị trí và nhiệm vụ, quyền hạn của Sở, Ty Giáo dục.

Sở, Ty Giáo dục là cơ quan chuyên môn phụ trách toàn bộ sự nghiệp giáo dục trong địa phương, chịu trách nhiệm trước Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố và Bộ Giáo dục trong việc tổ chức, chi đạo và thực hiện công tác giáo dục theo đúng đường lối, phương hướng, kế hoạch của Nhà nước và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế văn hóa của địa phương.

Sở, Ty Giáo dục có những nhiệm vụ, quyền hạn chính sau đây: